
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 12   วนัพุธที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 



 @  ข่าวจากเลขาฯ  มีข่าวการประชุม Pre-Pets ในวนัอาทิตยท่ี์ 18 ธนัวาคม 2559 โดย
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออบรมผูท่ี้
จะเตรียมตวัข้ึนเป็นนายกปีบริหาร 2560-2561  ก็คือนายกรับเลือกปีน้ีตอ้งเขา้อบรม
เป็นพิเศษครับ  @ ข่าวของเจา้ของเว็ปไซด์อาลีบาบา  แจ๊ค ม่า  ท่ีเป็นเว็ปไซด์ขาย
สินคา้ต่าง ๆ ไปทัว่โลกแนวความคิดของเขา ท่ีใหแ้นวคิด  ไวว้า่ตอนอาย ุ25  ปี  วา่ 

 

ข่าวจากเลขา ฯ นยล.สมชัย โสภาศรีพนัธ์ 

ข่าวจาก นยล.สมชัย โสภาศรีพนัธ์ 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วันพุธท่ี  19   ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    รทร.นิทัศน์  วฒันการุณ 
                   ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 
 
                   @ วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสปัดาห์ พุธท่ี  12  ตุลาคม  2559  โดยการน าของ นย.
นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์  ภายใตอ้รรถพจน์  “โรตารีเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย์”  ยินดี
ตอ้นรับและขอแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสร  นายแพทยว์ุทฒา   สว่างสุภากุล  ท่าน
เป็นรองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทยค์นท่ี 2 และรองผูอ้  านวยการดา้นพฒันาระบบการ
บริการและสนบัสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาล เจา้พระยายมราช   แอนน์เสมา   
อ  านวยวัฒนกุล  ,  คุณคัชพนษ์   นนทเดชะ    และขอบคุณ     รทร.แสงชัย  
อ  านวยวฒันกลุ แอนนเ์สมา  อ านวยวฒันกลุ  น าขา้วโพดคัว่  1  ถุงใหญ่  ,   อน.กวาง
ฮุย อนุกลูวฒันา   ลองกอง   1  ตะกร้าใหญ่  ขอบคุณครับ 

 

1 6 

 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  บรรยายโดย คุณกิตติพนัธ์  สุวรรณพานิชย ์ผูจ้ดัการ ธนาคารอิสลาม  
                สาขาสุพรรณบุรี 
วาระท่ี 6  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 

บรรยากาศการประชุมประจ าสัปดาห์ 



ข่าวจากนายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

@ ข่าวจากนายก นกัเรียนท่ีไปอบรม Ryla  9 คน ช่วงวนัท่ี 13-17   ตุลาคม  2559 ณ 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม เดินทางพรุ่งน้ี   13  ตุลาคม  2559  เวลา 

06.00 น. ณ  โรงแรมสองพนับุรี   มีผูป้กครองเดินทางไปส่งคือ รทร.แสงชยั  อ  านวยวฒั

นกุล  และคุณประภสัสร   ผลวงษ ์ @  ไดรั้บหนงัสือจาก นายกชญัญอร  พวงสมบติั 

นายก สโมสรโรตารีวงัจนัทร์  พิษณุโลก  เชิญสมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ไปร่วม

กิจกรรม เดิน – ว่ิงการกุศล ท่ีจงัหวดัพิษณุโลกในวนัอาทิตยท่ี์ 20 พฤศจิกายน 2559  ก็

ขอเชิญชวนเพ่ือนสมาชิกท่ีสนใจไปร่วมงานน้ีและถือโอกาสไปเท่ียวท่ีจงัหวดัพิษณุโลก

กัน โดยเดินทางในวนัเสาร์ท่ี  19 พฤศจิกายน 2559 และเดินทางกลับในวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2559   @  สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน

อบรมเตรียมนายกรับเลือก (Pre-Pets) พ้ืนท่ี 23 – 30 ในวนัอาทิตยท่ี์ 18 ธนัวาคม 2559 

ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมไดแ้ก่นายกรับเลือก , เลขานุการสโมสร,และผูช่้วยผูว้่าการภาค ,  สโมสร

เราไดรั้บเกียรติจาก อน.เซียมเดช  สิงหาอาจ เป็นประธานจัดงาน ซ่ึง อน.เซียมเดช  

สิงหาอาจ จะเรียนเชิญเพ่ือสมาชิกมาช่วยงานในฝ่ายต่าง ๆ ผมจึงเรียนใหทุ้กท่านทราบ

มา ณ  ท่ีน้ี @  แจ้งข่าวเร่ือง สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีจะจัดอบรมการออกเสียง

ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ ในวนัท่ี  25-26 ตุลาคม 2559 ท่ีห้องประชุมโรงแรมคนัทรี  เลค  

วิว  ต.ท่าระหัด อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี  โดยมีครูระดับประถมจาก 20  โรงเรียน  

ประมาณ  40 คน เขา้ร่วมอบรมในคร้ังน้ี  โดยวิทยากรหลกัอบรม ในคร้ังน้ีคือ   

 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไหว้
พ ร ะ จันท ร์  ณ  สถ าบัน ข ง จ่ื อ  ณ  
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตสุพรรณบุรี 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม
การสอบคดัเลือกเยาวชนแลกเปล่ียน
ร่วมกับสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ
,สโมสรดรตารีสุพรรณิการ์,สโมสรโร
ตารีป่าเลไลย ์เม่ือวนัท่ี 25  กนัยายน 
2559 

รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล ตัวแทน
สโมสรโรตารี สุพรรณบุ รี  ไปส่ง 
นกัเรียน YE ท่ีขนส่ง สายใตเ้พ่ือร่วม
โปรแกรมทัวส์ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต 
ตั้งแต่วนัท่ี 11-16 ตุลาคม 2559 พร้อม
กับมอบเงินเดือนๆ ตุลาคม ให้กับ
มิสเตอร์ลาร์ลอส มิสเตอร์เควิน 
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 ตอนอาย ุ20 ตอ้งเป็นคนเรียนเก่ง    ตอนอาย ุ20-29 ปี   ตอ้งยึดใครสกัคนเป็นตน้แบบ  
อาย ุ30-39 ปีมุ่งมัน่ในส่ิงท่ีเจา้นายของคุณ  ยึดเจา้นายคุณเป็นตน้แบบ  อาย ุ40-49 ปี ท า
ในส่ิงท่ีคุณถนดัและมีความเช่ียวชาญ  อาย ุ50-59 ปี เช่ือมัน่ในพลงัหนุ่มสาว  อาย ุ60 ปี  
ใหใ้ชเ้วลาของตนเอง  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



บรรยายพเิศษโดย นายแพทย์วุฒฑา   สว่างสุภากลุ  จากโรงพยาบาลเจ้าพระยา ฯ  

 

อน.กวางฮุย  อนุกูลวฒันา กล่าว 

อน.ธนกร ส าเร็จผลไพบูลย์  กล่าว 
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คือ  อาจารยปุ์ณนดา  วงษพ์นัธ์    จากโรงเรียนศุภลกัษณ์   @  ไดรั้บสารผูว้่าการภาค 

ประจ าเดือนกนัยายน และสารสโมสร  สโมสรโรตารีลดัหลวง  2 เล่ม ขอบคุณครับ 

 

  

 

 
@  ภาวะหน่ึงท่ีจะพบในผูช้ายท่ีเร่ิมอายุมากข้ึนท่ีเราหนีไม่พน้คือโรคภาวะต่อม
ลกูหมากโต ตวัท่ีกระตุน้ใหเ้ป็นมี 2 อย่างคือ อายุและฮอร์โมนเพศ พวกท่ีตดัลูกอณัฑะ
ตั้งแต่เดก็ หรือกระเทยแทก้็จะไม่มีปัญหาเร่ืองต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากจะหุม้ท่อ
ปัสสาวะอยู่ดา้นล่างเม่ืออายุมากข้ึนก็จะเร่ิมโตข้ึน ท่อปัสสาวะก็จะปรับตวับีบใหผ้่าน
ตวัไป เราจะมีปัญหาเร่ืองฉ่ีบ่อยพบในอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ฉ่ีบ่อยเฉพาะกลางคืนก่อน  
พอมนัมากข้ึนก็เร่ิมฉ่ีบ่อยกลางวนัดว้ยและก็จะมีปวดแลว้ตอ้งรีบไป บางทีก็จะมีเปียก
ไปไม่ทนั หรือ ฉ่ีเสร็จแลว้ยงัมีหยดตามมาอีก ตรงน้ีเป็นกลุ่มอาการ  พอรุนแรงข้ึนอีก ก็
จะฉ่ีล าบาก ออกยากใชเ้วลานาน ฉ่ีไม่พุ่ง ออกเป็นขยกัแลว้ไหลใหม่ หรือรู้สึกฉ่ีแลว้ไม่
หมด   การวินิจฉยัเราจะวินิจฉยัคนท่ีอายุตอ้งมาก ๆ ครับ ส่วนอายุไม่มากเราจะไม่ค่อย
วินิจฉยัเร่ืองน้ีเลย คนไทยมกัจะเกินอายุ 50 ปี แต่ฝร่ังจะเป็นเร็วกว่าเรา  เวลาตรวจก็จะ
ลว้งกน้ดูขนาดต่อมลกูหมากท่ีแนะน าคือควรจะเช็คมะเร็งต่อมลกูหมากนะครับ เม่ืออาย ุ
55-75 นะครับ สมมุติวา่เราเจาะแลว้เจอแลว้  ขั้นแรกถา้ไม่เยอะกข้ึ็นอยูก่บัว่าเราจะใหย้า
เม่ือไหร่นะครับการรักษาก็คือการกินยา กบัการผ่าตดั การกินยาก็จะมี  3 กลุ่ม คือลด
การเกร็ง    กลุ่มท่ีไปลดขนาดของต่อมลกูหมาก และกลุ่มสมุนไพรออกฤทธ์ิไม่แน่นอน 
แต่พบว่ากินแลว้ฉ่ีดีข้ึน   ในกรณีท่ีผ่าตดัคือฉ่ีไม่ออก ในกรณีท่ีใส่สายสวน หรือมีการ
ติดเช้ือบ่อย เม่ือติดเช้ือบ่อย ๆ การท างานของไตก็ลดลงกลุ่มน้ีก็จะแนะน าใหผ้่าตดัครับ  
อีกอยา่งคือมีน่ิวในกระเพาะปัสสาวะดว้ย ปัญหาท่ีจะพบไดห้ลงัการผ่าตดัอั้นไม่อยู่  น ้ า
อสุจิจะไหลยอ้นเขา้ไปในกระเพาะปัสสาวะไม่อนัตรายแต่จะออกมากบัฉ่ีทีหลงัครับ  
สมรรถภาพทางเพศลดลง  มีแผลเป็นตรงต าแหน่งท่ีเราควา๊นไป ปัจจุบนัจะใชก้ารผ่าตดั
โดยการส่องกลอ้ง  การผ่าผ่านหน้าทอ้งตอนน้ีไม่มีแลว้และก็มีการผ่าโดยแขนของ
หุ่นยนตค่์าใชจ่้ายประมาณ 2 แสน จากท่ีเบิกไดค้รับตอนน้ีกจ็ะมีท่ี  

 

โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาล จุฬาฯ  ฯลฯ  ขอบคุณ
ครับ 

 

 

 
 

 

 

 
 

@  สโมสรโรตารีวงัจนัทร์ จดักิจกรรมในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 เหตุใดมีสโมสรฯ
ต่างภาคเชิญเรามาก็คือ นายกธญัญอร  พวงสมบติั เป็นคนดอนเจดีย ์เขามีความสนิทกบั
ผมคือเขาเป็นพ่ีสาวของลูกคา้ซ่ึงสนิทกบัผมและก็ไปงานแต่งท่ีดอนเจดียก์็พบกบัญาติๆ 
ของเขาซ่ึงตอนนั้นไปเจอเขาก็เป็นโรแทเรียนแลว้ ผมก็เคยบอกไวว้่าถา้เป็นโรแทเรียน
แลว้ตอ้งพยายามเป็นนายกใหไ้ดเ้พราะวา่การเป็นนายกจะไดพ้ฒันาตวัเองไปอีก 1 ระดบั
และก็ใหก้ าลงัใจเขาไวว้่าเม่ือไหร่ถา้ไดรั้บต าแหน่งนายกผมจะไปร่วมงานพิธีสถาปน่า   
พอดีปีน้ีเขาไดเ้ป็นนายก   ผมก็ไปกบัแอนน์เฉลา อนุกูลวฒันา  มีลูกหลานไปดว้ยถือ
โอกาสไปเท่ียวครับ   โดยเขาจดัรวมทั้งจงัหวดั 5 สโมสร   ผมกไ็ดม้อบเงินสนบัสนุนเขา
ไวส้ าหรับท ากิจกรรม 1 แสนบาทก็ไดจ้ดักิจกรรมเดิน – ว่ิงและไดรั้บแจง้ว่าในวนัท่ี 19 
ตุลาคม   2559 จะมาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี   และจะมาขอเชิญเราไปร่วม
กิจกรรมในวันนั้ นโดยค่าลงทะเบียนไม่ต้องเพราะถือว่า ใน 1 แสน ท่ีผมให้การ
สนบัสนุน  เชิญชวนสมาชิกไปร่วมงานหลาย ๆ ท่าน ท่ีมีเวลาว่างไปร่วมกิจกรรมดว้ย 
ทางสโมสรคงจดัหารถตูใ้หค้รับออกเดินทางวนัท่ี 19  พฤศจิกายน  2559  เสร็จกิจกรรม
ในตอนเชา้ 20 พฤศจิกายน   2559 เรากส็ามารถไปเท่ียวไดด้ว้ย ขอบคุณครับ 

 

 @   วนัน้ีผมมาบอกบุญ  โดยผมกบัแอนน์  จดัทอดกฐินโดยมีท่านผูพิ้พากษาบุญส่ง  
นอ้ยโสภณ  ท่ีท่านเป็นกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานและมีมวลมิตรโรแทเรียน
หลายท่าน เป็นกรรมการดว้ยเรียนเชิญสมาชิกร่วมบุญ  ก าหนดในวนัท่ี   22   ตุลาคม   
2559   ตอนเยน็จดัฉลององคก์ฐินจะมีการละเล่นต่าง ๆ เชา้วนัท่ี 23 ตุลาคม   2559  ก็จะ
ไปทอดท่ีวดัคนัทดขอเชิญทุกท่านเลย   ขอบคุณครับ 

 


